

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 22/6/2023 của HĐND huyện về việc Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện Báo cáo trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI (04 ý kiến)

1. *Cử tri xã Mường Khong*: Hiện nay, các hộ được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã ứng vật liệu của các đại lý về để xây nhà và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp kinh phí, đề nghị huyện quan tâm cấp kinh phí cho người dân (50 triệu đồng/hộ).

Trả lời:

Đầu năm 2023, nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được giao cho cơ quan thường trực là Phòng Kinh tế & Hạ tầng¹ do khi đó chưa xác định được danh sách chi tiết các hộ nghèo, hộ cận nghèo triển khai xây dựng trong năm 2023. Hiện nay, UBND huyện đã tham mưu và điều chỉnh nguồn vốn này về các xã, thị trấn tổ chức thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

2. *Cử tri xã Mường Khong*: Đề nghị huyện quan tâm cấp bổ sung kinh phí cho Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP là 10 triệu đồng vì hiện nay mỗi xã mới chỉ được cấp 5 triệu đồng.

Trả lời:

Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 90, Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định:

“5. Quản lý, sử dụng chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng:

a) Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân đối trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và do

¹ Tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

ngân sách cấp xã bảo đảm. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và bảo đảm mức kinh phí tối thiểu 10 triệu đồng/năm cho một xã. Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của cấp xã”

Vậy kinh phí hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do cấp xã quyết định và bảo đảm mức tối thiểu 10 triệu đồng năm.

3. *Cử tri xã Mùn Chung*: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ máy siêu âm cho Trạm y tế xã để phục vụ khám bệnh cho người dân trên địa bàn được thuận tiện vì xã ở xa Trung tâm Y tế huyện.

Trả lời:

Để triển khai dịch vụ siêu âm chẩn đoán tại các trạm y tế xã cần đáp ứng các điều kiện như: Có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh công tác tại trạm để bảo đảm chẩn đoán chính xác kết quả siêu âm (sự sai lệch kết quả siêu âm có thể để lại những hậu quả khó lường); Có đủ số lượng bệnh nhân cần siêu âm chẩn đoán để tránh lãng phí khi đầu tư thiết bị và được phê duyệt thanh toán dịch vụ siêu âm để bù lại kinh phí vận hành. Vì những lý do nêu trên, nên hiện tại Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo không bố trí máy siêu âm tại Trạm Y tế xã Mùn Chung.

4. *Cử tri bản Lông xã Tủa Tình*: Hiện nay bản đã được đưa vào kế hoạch xây dựng điểm Du lịch cộng đồng, vậy đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí nguyên vật liệu để Nhân dân làm đường bê tông từ trục đường chính đến các nhóm hộ và hộ dân trong bản, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng.

Trả lời:

Xây dựng bản Lông xã Tủa Tình thành bản văn hóa du lịch cộng đồng đã được huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện². Đến nay UBND huyện đang triển khai lập quy hoạch, thiết kế tổng thể, bố trí cảnh quan ... để xây dựng bản du lịch cộng đồng tại Bản Lông, trong đó có hạng mục làm đường bê tông từ trục đường chính đến các nhóm hộ và hộ dân trong bản. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ các quy định, chính sách hiện hành để hỗ trợ kinh phí nguyên vật liệu cho Nhân dân, dự kiến đến đầu năm 2024, bản Lông sẽ bước đầu đón được khách du lịch đến với bản.

II. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP (04 ý kiến)

1. *Cử tri bản Khá – xã Quài Cang*: Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty Mắc ca để phối hợp thực hiện hợp đồng giữa công ty và Nhân dân trong việc góp đất trồng cây mắc ca, nếu không thực hiện hợp đồng nữa thì bàn giao cho Nhân dân quản lý. *(Hiện cây mắc ca đã có quả chuẩn bị được thu hoạch*

² UBND huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 17/3/2023 về xây dựng Bản văn hóa du lịch cộng đồng, Bản Lông - xã Tủa Tình năm 2023. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, các cơ quan liên quan và UBND xã Tủa Tình phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh, Chuyên gia của Viện phát triển du lịch Châu Á, Chi cục phát triển nông thôn và kinh tế hợp tác tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá sâu tiềm năng, lợi thế của Bản Lông.

nhưng hiện nay người dân và xã đã điện thoại nhiều lần với công ty Mắc ca nhưng không thể liên lạc được).

Trả lời:

Ngày 26/6/2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với UBND xã Quài Cang và Công ty Mắc Ca để giải quyết. Trước đó, Công ty Maccadamia tỉnh Điện Biên đã có văn bản trả lời số 06/MC-DB ngày 28/4/2023 về việc cam kết thời gian chi trả tiền hưởng lợi của người tham gia góp đất trồng cây Mắc ca năm 2015. Theo văn bản trên, việc chi trả tiền hưởng lợi của người tham gia góp đất trồng cây Mắc ca năm 2015 sẽ được Công ty cam kết chi trả cho người tham gia góp đất trước ngày 15/10/2023. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp&PTNT, UBND xã Quài Cang theo dõi việc chi trả của Công ty. Song song với đó, UBND huyện tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với Công ty Maccadamia tỉnh Điện Biên thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm đối với người góp đất; đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các nội dung theo hợp đồng dân sự đã ký kết tránh để người dân “vô tình” vi phạm chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật.

2. *Cử tri bản Phủ – xã Quài Cang:* Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện nay thực hiện qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, người dân đề nghị chuyển thẳng vào tài khoản của tổ cộng đồng để thuận lợi cho Nhân dân.

Trả lời:

Hiện tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đang được thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản chung của cộng đồng bản Phủ xã Quài Cang đã mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuần Giáo theo quy định. Tuy nhiên do Ngân hàng chính sách xã hội không thực hiện rút tiền qua thẻ như các Ngân hàng khác nên hiện tại tiền của cộng đồng bản Phủ được cán bộ Ngân hàng chính sách rút từ tài khoản của tổ cộng đồng để trả bằng tiền mặt theo lịch giao dịch của Ngân hàng tại UBND xã Quài Cang hàng tháng.

3. *Cử tri xã Mùn Chung:* Đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với Công ty Cao su có hướng xử lý dứt điểm việc chi trả cổ phần đóng góp 10% cho người dân trên địa bàn.

Trả lời:

Ngày 20/6/2023, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đã thực hiện chi trả 10% tiền góp đất theo hợp đồng cho các hộ dân trên địa bàn xã Mùn Chung. Quá trình chi trả bảo đảm, có sự giám sát của chính quyền địa phương.

4. *Cử tri bản Pú Xi 1- xã Pú Xi:* Hiện nay đất nương của các hộ dân đã được quy hoạch vào đất rừng, do vậy Nhân dân thiếu đất để canh tác sản xuất. Vì vậy đề nghị Nhà nước quan tâm quy hoạch lại để cho Nhân dân có đất canh tác sản xuất, yên tâm ổn định đời sống.

Trả lời:

Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo nói chung và xã Pú Xi nói riêng³ hiện đang thực hiện theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo chỉ tiêu phân bổ diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn năm 2021 – 2030, huyện Tuần Giáo giảm 16.000 ha (đưa ra khỏi diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng tại quyết định số 1208/QĐ-UBND); đối với xã Pú Xi diện tích đất trong quy hoạch lâm nghiệp dự kiến đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 2.442,99 ha. Như vậy dự kiến diện tích thuộc quy hoạch lâm nghiệp của xã Pú Xi là 7.895,86 ha⁴, đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 4.258,57 ha. Đối với diện tích mà người dân hiện đang canh tác thì tiếp tục được canh tác. Đề nghị UBND xã Pú Xi giải thích rõ để Nhân dân yên tâm sản xuất.

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (04 ý kiến)

1. *Cử tri khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo*: Khi thực hiện nâng cấp Quốc lộ 279, Nhà nước đã thu hồi đất của một số hộ gia đình, tuy nhiên, lại không cấp Quyết định thu hồi đất cho người dân, dẫn đến việc khi người dân đi làm GCNQSD đất không có Quyết định thu hồi, khó khăn trong quá trình làm thủ tục cấp GCNQSD đất. Vậy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình thủ tục cho người dân.

Trả lời:

Thực hiện việc GPMB nâng cấp Quốc lộ 279, UBND huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường GPMB do Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan thường trực và lưu trữ hồ sơ. Khi Tổ chức phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Quản lý đất đai) thành lập thì Phòng Tài chính - Kế hoạch đã bàn giao hồ sơ GPMB nâng cấp Quốc lộ 279 cho Trung tâm Quản lý đất đai lưu trữ. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đất đai chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình làm thủ tục cấp GCNQSD đất.

2. *Cử tri bản Lập - thị trấn Tuần Giáo*: Đề nghị chủ đầu tư công trình đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết có phương án đền bù diện tích đất xen kẹt của một số hộ dân bản Lập, thị trấn Tuần Giáo.

Trả lời:

Công trình Đường từ ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết có phạm vi ảnh hưởng và thu hồi đất của 101 chủ sử dụng đất (*01 tổ chức và 99 hộ gia đình, với tổng diện tích thu hồi toàn dự án là 30.144,5m²*), trong đó có 31 hộ, cá nhân thường trú tại bản Lập, thị trấn Tuần Giáo, với diện tích thu hồi 10.869,3 m². Cư tri bản

³ Tổng diện tích tự nhiên của xã Pú Xi là 12.154,43 ha, trong đó: Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp 10.338,85 ha (quy hoạch đất rừng phòng hộ 9.050,83 ha, quy hoạch đất rừng sản xuất 1.288,02 ha), diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 1.815,58 ha.

⁴ Trong đó, quy hoạch đất rừng phòng hộ 6.468,79 ha, quy hoạch đất rừng sản xuất 1.427,07 ha.

Lập đề nghị có phương án đền bù diện tích đất xen kẹt (tức là đề nghị thu hồi hết diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ của thửa đất đã được thu hồi, bồi thường). Qua kiểm tra, rà soát có 2 trường hợp sau:

- Thứ nhất, diện tích còn lại của thửa đất thu hồi từ trên 60 m² của 04 hộ, tổng diện tích 342,8 m², loại đất chuyên trồng lúa nước (LUC). Phần diện tích này các hộ vẫn có thể sản xuất, canh tác bình thường và không tiến hành thu hồi.

- Thứ hai, diện tích còn lại (một thửa) nhỏ hơn 60 m² có 11 thửa, của 09 hộ dân. Tổng diện tích xen kẹt là 296,9 m², loại đất chuyên trồng lúa nước (LUC). Đối với diện tích này, theo quy định chủ sử dụng đất phải có đơn tự nguyện đề nghị với UBND huyện thu hồi phần diện tích còn lại của thửa đất để làm căn cứ xem xét giải quyết.

3. *Cử tri xã Mùn Chung*: Đề nghị cơ quan chức năng của huyện tiếp tục xem xét, bố trí cho người dân khu bãi chứa rác để tránh ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND xã Mùn Chung kiểm tra, khảo sát thực địa tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư trong những năm tới. Trước mắt, đề nghị UBND xã Mùn Chung vận động Nhân dân trong khu vực không đổ rác bừa bãi, hướng dẫn các hộ tự thu gom rác thải sinh hoạt xử lý tại gia đình.

4. *Cử tri bản Hua Mùn - xã Pú Xi*: Hiện tại ranh giới giữa xã Pú Xi và xã Mường Mùn trên bản đồ (đoạn từ dãy núi Yên Ngựa bản Pú Xi 1 qua núi đá bản Hua Mùn đến dãy núi cụm Thảm Pung) chưa khớp với tình hình trên thực địa (có nơi ranh giới xã Mường Mùn ăn sâu vào đất của bản Hua Mùn từ 2-3km). Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với UBND xã Pú Xi và làm rõ: Đường địa giới hành chính (ĐGHCh) giữa xã Mường Mùn và xã Pú Xi được hình thành trên cơ sở Đề án chia tách xã theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên. Khi xây dựng đề án các cơ quan chuyên môn cùng đơn vị tư vấn đã phối hợp với xã Mường Mùn (cũ), các bản, các hộ dân liên quan khảo sát thực địa, thống nhất phân định, xác định đường ĐGHCh; lập hồ sơ, bản đồ chia tách xã Mường Mùn thành 02 xã Mường Mùn và xã Pú Xi. Như vậy đường địa giới hành chính giữa xã Mường Mùn và xã Pú Xi đã ổn định từ trước đến nay và thống nhất giữa hồ sơ quản lý và thực địa. Đề nghị UBND xã Pú Xi giải thích rõ để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA (25 ý kiến)

1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt (09 ý kiến)

1.1. *Cử tri bản Vánh III – xã Chiềng Đông*: Công trình nước sinh hoạt khu Trung tâm xã Chiềng Đông do Ban quản lý dự án các công trình huyện làm chủ

đầu tư, được đầu tư từ năm 2021, công trình đã hoàn thành một phần và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện còn 02 nhánh đi vào trường Trung học cơ sở và Trạm Y tế chưa thi công xong. Do mưa lũ đã làm đập đầu mối bị hư hỏng, ống thép bị cuốn trôi khoảng 100 mét. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có giải pháp để sửa chữa, khắc phục tạo mọi điều kiện để người dân bản Vánh III, và các cơ quan trên địa bàn có nước sinh hoạt.

Trả lời:

Công trình nước sinh hoạt khu trung tâm xã Chiềng Đông được đầu tư và bàn giao cho UBND xã Chiềng Đông từ năm 2020; UBND xã cũng đã thành lập Tổ quản lý vận hành để điều tiết, vận hành khai thác sử dụng công trình.

Qua kiểm tra, có 02 nhánh cấp nước vào Trường THCS Chiềng Đông, Trạm y tế xã và các hộ dân bên trong đã được hoàn thành đầu nối khi thực hiện tuyến đường bê tông vào khu dân cư, tuy nhiên do tuyến ống dẫn từ đầu mối về bể tập trung bị đứt gãy do đó nhánh cấp vào Trường THCS và Trạm y tế không có nước. Mặt khác, do mưa lũ đã làm ống thép bị cuốn trôi (thực tế khoảng 50m), đây là hư hỏng nhỏ do thiên tai gây ra. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị xã Chiềng Đông chỉ đạo Tổ quản lý vận hành tiến hành khắc phục, sửa chữa bằng nguồn kinh phí thu từ các hộ dùng nước của công trình để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ phạm vi của công trình.

1.2. Cử tri bản Phiêng Hin – xã Mường Khong: Đề nghị Nhà nước đầu tư ống dẫn nước từ đầu mối về để tưới tiêu cho khu ruộng Ná Tông với diện tích khoảng 05 ha, chiều dài khoảng 03 km.

Trả lời:

Khu ruộng Ná Tông nằm ở bờ Tả và bờ Hữu suối Nậm Sắt khu vực bản Phiêng Hin có diện tích khoảng 05ha là chân ruộng một vụ, được cấp nước tưới từ các khe suối Huổi Hin có lưu lượng nhỏ về mùa mưa (mùa khô không có nước). Qua kiểm tra thực tế, việc đầu tư xây dựng đập đầu mối và hệ thống cấp nước tưới cho khu ruộng là không khả thi vì đập đầu mối lớn (B tràn khoảng 20m), tuyến dẫn dài (dự kiến 2.500m), nhiều hạng mục công trình trên tuyến đi qua khe suối, diện tích tưới nhỏ dẫn tới hiệu suất đầu tư cao. Đề nghị UBND xã Mường Khong chỉ đạo để Nhân dân có phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp.

1.3. Cử tri bản Cuông – xã Quài Cang:

(1) Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc phục kênh mương bản Cuông bị tắc (khoảng 100m) nên không bảo đảm nước tưới cho khu ruộng lúa của bản.

Trả lời:

Công trình thủy lợi bản Cuông cung cấp nước tưới, tiêu cho 7ha lúa của người dân bản Cuông; đoạn bị tắc là ống dẫn nước đầu bể thu đầu mối có chiều dài khoảng 130m được chôn sâu dưới mặt đất 0,7m. Hiện tại người dân đã đào kênh đất dẫn nước từ đầu mối qua đoạn ống bị tắc dẫn nước về bể xả đầu tuyến kênh. Trước mắt, đề nghị UBND xã Quài Cang phối hợp đơn vị Quản lý khai thác công trình thủy lợi cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với tổ quản lý bản Cuông tiến

hành thông ống đoạn ống bị tắc, vận hành van xả cạn để thông ống toàn tuyến bảo đảm cung cấp nước tưới tiêu cho nhân dân. Về lâu dài, căn cứ vào nguồn vốn được cấp, thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch để đưa vào đầu tư sửa chữa công trình.

(2) Đề nghị huyện hỗ trợ máy bơm nước, để lắp ở ao thủy lợi của bản, cung cấp nước tưới cho khoảng 12ha ruộng hiện đang thiếu nước (*Nhân dân sẽ tự chi trả tiền điện vận hành máy bơm*).

Trả lời:

Về đề nghị hỗ trợ máy bơm để bơm nước từ ao thủy lợi của bản tưới cho 12ha ruộng là không khả thi, do khoảng cách từ ao thủy lợi đến bề xả đầu kênh dài khoảng 500m, chi phí đầu tư và vận hành máy bơm lớn, nước lấy từ ao thủy lợi của bản không bảo đảm để cấp đủ nước tưới cho diện tích 12ha ruộng nêu trên. Do vậy trước mắt UBND huyện đề nghị UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã tuyên truyền, vận động để người dân tự khắc phục trong khi chưa có phương án xử lý hiệu quả kiến nghị này.

1.4. Cử tri bản Cuông, bản Sảo – xã Quài Cang: Đề nghị huyện đầu tư nâng cấp, bê tông hóa tuyến mương nội đồng của các bản (*hiện nay là mương đất và đã hỏng nhiều chỗ*).

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, các tuyến kênh mương nội đồng của bản Sảo gồm 04 tuyến kênh hiện là kênh đất được cấp nước từ công trình thủy lợi bản Cản II có diện tích gieo cấy là 11ha và 01 tuyến kênh đất được cấp nước từ công trình thủy lợi bản Sảo có diện tích gieo cấy 7ha. Do nguồn kinh phí hàng năm của huyện còn hạn hẹp, cần ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình đập đầu mối và tuyến kênh chính, vì vậy kiến nghị của cử tri UBND huyện xin tiếp thu tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

1.5. Cử tri bản Cản – xã Quài Cang: Đề nghị huyện đầu tư sửa chữa mương nước tưới cho khu ruộng của bản khoảng 2ha (trước đây mương có nước nhưng do làm đường, đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 6 đã điều chỉnh vị trí làm ảnh hưởng đến tuyến mương và hiện nay không có nước).

Trả lời:

Qua kiểm tra, khu ruộng khoảng 2 ha nằm ở bên phải Quốc lộ 6 hướng Tuần Giáo – Mường Lay. Trước khi Quốc lộ 6 được nâng cấp, khu ruộng được cấp nước tưới bằng ống dẫn qua đường từ kênh nội đồng bản Cản, hiện đoạn ống qua đường bị tắc hoàn toàn. Để khắc phục, trước mắt đề nghị UBND xã Quài Cang chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xã sử dụng kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, lắp đặt ống dẫn từ công qua đường khoảng 30m để cấp nước tưới cho khu ruộng. Thời gian tới UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT làm việc với đơn vị quản lý đường bộ để có biện pháp hoàn trả ống dẫn nước bị tắc do ảnh hưởng của việc thi công nâng cấp Quốc lộ 6.

1.6. Cử tri bản Hua Mùn - xã Pú Xi: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư công trình nước sinh hoạt cho Nhân dân bản Hua Mùn.

Trả lời:

Về kiến nghị trên, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát và tổng hợp nhu cầu và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng công trình khi bố trí được nguồn vốn.

1.7. Cử tri bản Mường 1 - xã Mường Mùn: Hiện nay kênh mương Nà Mo đã bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn bị thất thoát nước nên không đủ tưới tiêu cho khu ruộng bản Mường 1 và Mường 2. Vậy đề nghị Nhà nước quan tâm nâng cấp sửa chữa kênh mương này để bảo đảm nước tưới tiêu.

Trả lời:

Tuyến kênh Nà Mo thuộc công trình Thủy lợi bản Hốc do Công ty Thủy nông tỉnh Điện Biên khai thác và sử dụng. Qua kiểm tra thực tế đoạn kênh từ đầu bản Lúm xuống bản Mường 1, Mường 2 có chiều dài khoảng 1km cấp nước tưới cho diện tích khoảng 20ha; trên đoạn kênh này phát hiện 5 điểm dân tự lấp ống lấy nước vào ao nuôi cá, 1 điểm người dân tháo nước chảy xuống suối; đoạn từ bản Mường 2 đến cuối tuyến dài khoảng 300m chưa được nạo vét dẫn tới không đủ tưới tiêu cho khu ruộng bản Mường 1 và Mường 2. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT làm việc với Công ty Thủy nông tỉnh Điện Biên để tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy, kiểm tra và xử lý các điểm thất thoát để bảo đảm nước tưới tiêu cho tuyến kênh mương này.

1.8. Cử tri xã Phình Sáng: Đề nghị Nhà nước đầu tư, sửa chữa đường nước sinh hoạt cho các bản Khua Trá, Mý Làng A, Mý Làng B, Phảng Củ (*hiện nay hệ thống đường nước đã bị hư hỏng, xuống cấp không sử dụng được*).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT, UBND xã Phình Sáng tổ chức kiểm tra, khảo sát nắm bắt tình hình để đề xuất các phương án giải quyết, cụ thể như sau:

- Công trình nước sinh hoạt bản Khua Trá, Mý Làng A, Mý Làng B được đầu tư xây dựng năm 2003, hiện nay bể chứa và tuyến ống đã hư hỏng. Hiện người dân đã chủ động sửa chữa khắc phục tạm thời để phục vụ sinh hoạt. UBND huyện sẽ xem xét đưa vào kế hoạch nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt trong thời gian tới.

- Công trình nước sinh hoạt bản Phảng Củ được đầu tư xây dựng năm 2003 lấy nước từ nguồn nước thuộc địa phận huyện Tủa Chùa, hiện các hộ dân bên huyện huyện Tủa Chùa không đồng ý cho lấy nước nên hệ thống đường nước và bể tập trung đã hư hỏng. Hiện nay các hộ dân tự dẫn nước về sử dụng từ các nguồn nước nhỏ lẻ. Trong thời gian tới, UBND huyện giao UBND xã Phình Sáng tiến hành rà soát các đối tượng để đăng ký chương trình nước sinh hoạt phân tán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

1.9. Cử tri xã Quài Tở: Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và cấp có thẩm quyền xem xét điều tiết cấp nước cho các hộ dân ở trên cao, xa trục đường ống chính vì hiện tại các hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nguồn nước chưa bảo đảm vệ sinh.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã Quài Tở tiến hành kiểm tra khảo sát và có ý kiến trực tiếp bằng văn bản đến Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên để thực hiện điều tiết bảo đảm cấp nước cho các hộ dân.

2. Về công trình giao thông (10 ý kiến)

2.1. Cử tri bản Ta Con – xã Chiềng Sinh: Đường bê tông nối từ quốc lộ 279 lên điểm trường Ban Mai (Trường tiểu học Chiềng Sinh) với chiều dài 300 mét đã được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư từ năm 2009. Hiện nay đường đã xuống cấp, bong tróc tạo thành những hố nhỏ gây khó khăn trong việc đi lại của các thầy, cô giáo, các cháu học sinh và Nhân dân trong bản. Đề nghị UBND huyện bổ sung danh mục các công trình cần sửa chữa, đầu tư để sửa chữa trong thời gian tới.

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ hư hỏng, tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn vốn để sửa chữa trong những năm tới.

2.2. Cử tri bản Thín B – xã Mường Thín: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư đường bê tông cho 40 hộ dân nhánh lên thác nước Tát Cong, chiều dài khoảng 500m.

Trả lời:

UBND huyện đã giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình huyện và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát. Do nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhân dân trên địa bàn huyện là rất lớn, căn cứ vào nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ, huyện sẽ cân đối nguồn vốn để xây dựng kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

2.3. Cử tri khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng vỉa hè, hành lang giao thông, làm rãnh hộp (thoát nước hai bên đường Quốc lộ 279 (từ Km 01+170 đến Km 02+150), tổng chiều dài rãnh hai bên đường khoảng 700m, để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho khối, đặc biệt tại các điểm cua dọc trục đường Quốc lộ 279 qua địa bàn khối để bảo đảm an toàn giao thông.

Trả lời:

Đoạn tuyến cử tri có ý kiến nằm trên Quốc lộ 279 do Chi cục quản lý đường bộ I.1 thuộc Cục quản lý đường bộ I Quản lý; Đơn vị trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng hàng năm là Công ty cổ phần đường bộ 226. Nội dung này UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu văn bản gửi Chi cục quản lý đường bộ

I.1 và Công ty cổ phần đường bộ 226 nghiên cứu để có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến rãnh thoát nước.

Về lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc trục Quốc lộ 279 tại khối Đồng Tâm, UBND huyện xin tiếp thu, căn cứ nguồn vốn được phân bổ huyện sẽ ưu tiên đầu tư đèn đường cho các khu vực theo mức độ ưu tiên trong đó có tuyến trục Quốc lộ 279 tại khối Đồng Tâm.

2.4. *Cử tri khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo*: Đề nghị huyện sớm khởi công xây dựng công trình Cầu treo khối Đồng Tâm, đã có thông báo khởi công cách đây 01 năm, đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trả lời:

Cầu treo khối Đồng Tâm nằm trong dự án: Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + mặt đường khối Huổi Củ đã được UBND huyện quyết định đầu tư và được khởi công từ ngày 21/10/2022. Hiện nay nhà thầu đã triển khai thi công xong hạng mục mặt đường khối Huổi Củ. Để thực hiện việc thi công nâng cấp cầu khối Đồng Tâm thì phải tháo dỡ và thanh lý cầu treo hiện tại (*vì cầu được xây dựng mới trùng vị trí cầu treo hiện có*). Tuy nhiên, cầu treo đang sử dụng được đầu tư từ lâu do đó không có hồ sơ gốc dẫn đến việc thanh lý mất rất nhiều thời gian và thủ tục. Đến thời điểm hiện tại đã đáp ứng đầy đủ thủ tục theo quy định, UBND huyện đã trình UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải để thanh lý. Khi có Quyết định thanh lý và thanh lý xong cầu treo khối Đồng Tâm, UBND huyện sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình để phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi.

2.5. *Cử tri khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo*: Đoạn đường vào khu dân cư khối Sơn Thủy đi xã Tênh Phong và đi bản Bạng Sản xã Quài Tở, mặt đường gập gềnh, cao thấp, chưa được đầu tư đồng bộ; rãnh thoát nước nhỏ khi mưa to nước lớn không thoát kịp gây ngập cục bộ tại khu vực trước cửa nhà văn hóa Khối Sơn Thủy. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn có phương án và biện pháp xử lý.

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực khảo sát thực địa, tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa và xử lý trong thời gian tới.

2.6. *Cử tri bản Khá và bản Nát – xã Quài Cang*: Đề nghị huyện đầu tư đường giao thông thôn bản cho bản Khá và bản Nát (*đặc biệt bản Nát từ trước đến nay chưa được đầu tư, đường đất, mùa mưa đi lại khó khăn*).

Trả lời:

Về ý kiến trên, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát thực địa tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư. Căn cứ nguồn lực, huyện sẽ bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng trong những năm tới.

2.7. *Cử tri bản Sái Trong, Sái Ngoài – xã Quài Cang*: Rãnh thoát nước hai bên đường Quốc lộ 6 từ khu Trạm xăng dầu đến bản Sái Trong nhiều năm nay

không nạo vét, hiện bị tắc, trời mưa nước chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường, đề nghị huyện có ý kiến với cơ quan liên quan khắc phục sửa chữa để bảo đảm môi trường.

Trả lời:

Đoạn tuyến cử tri bản phản ánh nằm trên Quốc lộ 6 do Sở Giao thông vận tải quản lý; đơn vị trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng hàng năm là Công ty cổ phần đường bộ 226. Nội dung này UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu văn bản gửi Sở Giao thông vận tải và Công ty cổ phần đường bộ 226 để có kế hoạch nạo vét, khắc phục sửa chữa tuyến rãnh bảo đảm thoát nước.

2.8. Cử tri bản Trung Đình – xã Pú Nhung: Đề nghị UBND huyện cho sửa chữa, lót đất đá sạt lở và kê những vị trí đường bị xói lở, tuyến đường từ bản Trung Đình đi bản Phiêng Pi.

Trả lời:

Tuyến đường Trung Đình – Pú Nhung đã được phê duyệt danh mục sửa chữa bằng nguồn vốn chương trình MTQG năm 2023. Hiện UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến công trình hoàn thành quý IV năm 2023.

2.9. Cử tri bản Hua Mùn, bản Pú Xi 1 - xã Pú Xi: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư đường bê tông, tuyến đường từ bản Hốc, xã Mường Mùn đi bản Hua Mùn - bản Pú Xi 2 - bản Pú Xi 1, xã Pú Xi.

Tuyến đường từ bản Hốc, xã Mường Mùn đi bản Hua Mùn - bản Pú Xi 2 - bản Pú Xi 1, xã Pú Xi hiện đã được đưa vào Tiểu dự án cải tạo nâng cấp đường Trung tâm xã Mường Mùn – Trung tâm xã Pú Xi, thuộc dự án Nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên do tổ chức JICA tài trợ. Công trình dự kiến thi công trong năm 2024.

2.10. Cử tri bản Mường 1 - xã Mường Mùn: Đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng đường nông thôn nội bản cho bản Mường 1 với chiều dài khoảng 2km.

Trả lời:

UBND huyện xin đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát thực địa tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư. Căn cứ nguồn lực, huyện sẽ bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng trong những năm tới.

3. Về công trình điện lưới (03 ý kiến)

3.1. Cử tri bản Sảo - xã Quài Cang: Đề nghị UBND huyện có ý kiến với ngành điện nâng cấp đường điện sinh hoạt bản Sảo (hiện tại nguồn điện cuối bản rất yếu, chưa bảo đảm phục sinh hoạt của Nhân dân).

Trả lời:

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Tuần Giáo thực hiện kiểm tra lại toàn bộ đường dây thiết bị cấp điện từ Trạm biến áp bản Sảo đến cột cuối nhánh. Để cải thiện chất lượng điện áp cho bản, Điện lực Tuần Giáo đã lên kế hoạch thực hiện

cân đảo pha, xử lý tiếp xúc toàn bộ đường dây, chuyển toàn bộ khách hàng hiện đang đấu vào pha cấp điện cho bản sang pha khác và ưu tiên 1 pha cấp điện riêng cho bản Sào. Trong trường hợp vẫn chưa thể khắc phục được Điện lực Tuần Giáo sẽ báo cáo lên Công ty Điện lực Điện Biên để xem xét và đưa vào hạng mục dự án cải tạo sửa chữa tuyến đường dây này.

3.2. *Cử tri - xã Pú Xi*: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư đường điện lưới quốc gia cho các bản Hua Mùn, Hát Lấu và Thảm Táng.

Trả lời:

Đầu tư đường điện lưới quốc gia đến các bản thuộc dự án của ngành Điện, Trong thời gian qua, để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã phát động Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”. Trong đó, phần đầu đến năm 2024 xây dựng hệ thống điện nông thôn, đưa điện thấp sáng đến 100% thôn, bản với trên 98% số hộ được sử dụng. Về ý kiến trên của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ đề nghị với Sở Công thương, các cơ quan liên quan để bố trí triển khai đầu tư khi có nguồn lực.

3.3. *Cử tri xã Phình Sáng*: Đề nghị Viettel Tuần Giáo có phương án bảo đảm an toàn đường điện dẫn lên trạm Viettel giáp ranh giữa bản Phình Cừ xã Ta Ma với bản Phiêng Cải xã Phình Sáng (*hiện nay đường điện không có cột kiên cố nên nhiều đoạn bị sa xuống đất gây nguy hiểm cho người và vật nuôi*).

Trả lời:

UBND huyện đã đề nghị với Viettel Tuần Giáo tiến hành kiểm tra khảo sát. Qua kiểm tra thực tế hiện có 7 cột bị ảnh hưởng bởi đang thi công tuyến đường Phình Sáng – Mường Giàng (do Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh là chủ đầu tư). Đơn vị Viettel Tuần Giáo đã khắc phục bằng các cột tạm để bảo đảm an toàn. Xây dựng phương án bổ sung và thay thế toàn tuyến bằng cột bê tông, trình Viettel Điện Biên để tiến hành thi công trong thời gian sớm nhất.

4. Về công trình xây dựng (03 ý kiến)

4.1. *Cử tri khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo*: Một số công trình dự án trên địa bàn Thị trấn hiện nay thời gian thực hiện kéo dài, một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm (Dự án nắn suối giai đoạn 1, 2...), nên một số hộ dân chưa sửa chữa cải tạo hay xây dựng mới nhà ở, đề nghị UBND huyện quan tâm, giải quyết.

Trả lời:

Dự án nắn suối và tái định cư (giai đoạn 2) đã hoàn thành việc thi công xây dựng. Dự án nắn suối và tái định cư (TĐC) thị trấn Tuần Giáo (giai đoạn 1) hiện đã thi công hoàn thành xong 95% khối lượng theo hợp đồng (còn 30m đường kết nối từ khu TĐC ra QL279 chưa được thi công do vướng mặt bằng). Hiện tại, dự án còn vướng mắc về GPMB (*đã phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 05/8/2022, tuy nhiên còn 10 hộ chưa nhất trí nhận tiền*). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tuyên truyền vận động, thuyết phục, đồng thời phổ biến chính sách về bồi thường, hỗ trợ đối

với các hộ dân trước và sau khi phương án được phê duyệt, tuy nhiên các hộ vẫn chưa nhất trí. Để tháo gỡ vướng mắc dứt điểm toàn dự án, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Quản lý đất đai hoàn tất các thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất⁵ để thi công hoàn thành toàn bộ công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Sau khi thực hiện xong 100% công tác GPMB, UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường giao đất để hoàn thiện các thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện TĐC và các hộ đã được giao đất ngoài thực địa nhưng chưa có giấy chứng nhận. Đối với các hộ khác căn cứ theo GCNQSD đất ở đã được cấp, có thể đề nghị cấp phép để xây dựng mới nhà và sửa chữa cải tạo nhà theo quy định.

4.2. *Cử tri bản Cuông, bản Cá – xã Quài Cang*: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư làm Nhà văn hóa cho bản (hiện bản đã có mặt bằng).

4.3. *Cử tri xã Ta Ma*: Đề nghị Nhà nước xem xét đầu tư làm Nhà văn hóa cho bản Kẽ Cải (*hiện bản có 171 hộ nhưng chưa có nhà văn hóa*).

Trả lời:

Với 2 ý kiến trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành khảo sát thực tế. Tuy nhiên do nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhân dân trên địa bàn huyện là rất lớn, căn cứ vào nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ huyện sẽ cân đối nguồn vốn, xem xét đầu từng công trình trong thời gian tới đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh

⁵ Đối với 03 trường hợp (Nguyễn Văn Huyền, Vũ Việt Duẩn, Lò Thị Minh).